

## สิ่งที่มูลนิธิฯ จะทำเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

มูลนิธิฯ ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายต่างๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอำเภอต่างๆ โดยความช่วยเหลือในการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ

(1) การสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงหรือก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งความร่วมมือจากการช่วยกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนั้น จะทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน



(2) การพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก โดยการจัดการฝึกอบรม การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยให้แก่ครูและผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขอนามัยของเด็กเล็ก

การดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย

1. การสำรวจข้อมูลและตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. การประเมินการให้ความช่วยเหลือ
3. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
4. การดำเนินการ
5. การติดตามและประเมินผล



## ท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ได้อย่างไร...

มูลนิธิฯ ได้ทำการสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ในเขตอำเภอต่างๆ ของจังหวัดหนองคาย และในอนาคตมีแผนที่จะขยายความช่วยเหลือไปยังเขตจังหวัดใกล้เคียง ในเขตภาคอีสานตอนบน กรณีที่ท่านประสงค์จะเสนอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือใดๆ กรุณาติดต่อมูลนิธิฯ ได้ตามที่อยู่ในหน้าแรก

ท่านสามารถติดต่อและบริจาคสมทบในโครงการฯ โดยตรงได้ที่มูลนิธิฯ ตามที่อยู่ในหน้าแรกนี้ หรือผ่านบัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ ได้ที่

ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย
สาขา	ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ชื่อบัญชี	มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
เลขที่บัญชี	982-8-58723-8

กรุณาแจ้งการบริจาคของท่านมายังมูลนิธิฯ เพื่อการนำส่งใบเสร็จรับเงินให้กับท่านในลำดับต่อไป หากท่านใดมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนจังหวัดหนองคาย ทางมูลนิธิฯ ยินดีต้อนรับทุกท่าน และขออนุโมทนาสาธุในเมตตาจิตที่ท่านได้ช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้มา ณ ที่นี้ด้วย....

ขอขอบคุณด้วยใจจริง.....

จาก มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

...ความช่วยเหลือของท่าน แม้เพียงเล็กน้อย  
แต่ยิ่งใหญ่เสมอในความรู้สึกของผู้รับ...



มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  
The Fellowship Foundation for Child and Youth Development

## โครงการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.หนองคาย ประจำปี 2558



มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (มกพด.) เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิเลขที่ 5/2557 จังหวัดหนองคาย มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัย....

มูลนิธิฯ ตั้งอยู่ที่ 319/28 หมู่บ้านชลพฤกษา ซอย 2 ถ.พณัง-ชลประทาน อ. เมือง จ. หนองคาย 43000  
โทรศัพท์ 089 5399119, 091 0607954  
โทรสาร 042 081799  
อีเมล fcyd2014@gmail.com  
เว็บไซต์ <http://fellowship-thaichild.org>

“ช่วงระยะเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของมนุษย์คือ แรกเกิดถึง 7 ปี หากส่งเสริมหลังจากวัยนี้แล้วถือว่าสายเสียแล้ว เพราะการพัฒนาสมองของมนุษย์ในช่วงวัยนี้สามารถพัฒนาได้ถึง 70 % ควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ดูแลด้านสุขนิสัย และโภชนาการเหมาะสม เด็กจึงจะพัฒนาศักยภาพสมองของเขาได้อย่างเต็มความสามารถ” (ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ, ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)

**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** หมายถึง สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของส่วนราชการต่างๆ ที่ถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

### ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำคัญอย่างไร ?

การดูแลเด็กเล็กช่วงอายุ 0-5 ปี เป็นระยะเวลาที่สำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ เพราะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สมองมีการพัฒนาสูงสุด อันจะส่งผลต่อสติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ การจะสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีจึงจำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่อย่างรอบด้าน เพราะประสบการณ์ตรงที่เด็กได้รับในช่วงปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางบวกหรือลบ ล้วนส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กทั้งสิ้น



ในสังคมชนบทอีสาน พ่อแม่มักไม่ค่อยได้เอาใจใส่กับการเลี้ยงดูบุตรหลานมากนัก ส่วนใหญ่พ่อแม่ทำงานนอกบ้านทำ

ให้ไม่มีเวลาดูแลลูกๆ หรือถ้าหากให้ลูกหลานอยู่กับปู่ย่าตายาย ส่วนใหญ่ก็แก่ชราเกินกว่าจะดูแลเด็กเล็กได้ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือ อบต.) ในแต่ละพื้นที่ได้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นทางเลือกที่สำคัญในการเลี้ยงดูบุตรหลานของพ่อแม่ในปัจจุบัน

การมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำให้พ่อแม่วางใจว่า ขณะที่ตัวเองทำงานตลอดวัน ก็จะมีคนดูแลบุตรหลานให้ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการนำลูกหลานไปเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเขตเมือง อีกทั้งการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงปฐมวัย ก็จะช่วยทำให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป

### สภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอที่ห่างไกล

พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมส่งลูกหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยความหวังว่าลูกหลานของตัวเองจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่ความจริงแล้ว ใช่ว่าทุกศูนย์ฯ จะมีการบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก

ผลการศึกษาของสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550 พบว่า การ



จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยของท้องถิ่นยังมีปัญหาเรื่องการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด้วยข้อจำกัดของคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนรู้แก่เด็ก ครูและผู้ดูแลเด็กไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำหลักสูตรเท่าที่ควร และปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสภาพจริง ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับสภาพจริงที่ทางมูลนิธิได้พบเห็นจากการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ให้ความสำคัญในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่าที่ควร งบประมาณไม่เพียงพอ ครูผู้ดูแลเด็กไม่ได้จบการศึกษาสาขาปฐมวัยโดยตรง อาคารเรียนสถานที่ และเครื่องเล่นทรุดโทรม การไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ฯลฯ



### ปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปัญหาที่สำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ และส่งผลต่อคุณภาพของเด็กโดยตรง คือ

- 1) ครูปฐมวัยหรือผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรมการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก

2) อาคารเรียนทรุดโทรม ขาดงบประมาณ สื่ออุปกรณ์ สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสำหรับเด็ก

3) สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็ก

นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอนจากกรมศาสนาตั้งอยู่ในบริเวณวัด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการหรือสร้างอาคารหลังใหม่ให้ได้ นอกจากซ่อมแซมหรือต่อเติมเท่านั้น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดจึงไม่ได้มาตรฐาน

ปัญหาทั้งหมดควรได้รับการเอาใจใส่จากผู้ใหญ่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะผลกระทบที่เกิดจากความไม่พร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า คุณภาพของเด็กจะเป็นไปในทิศทางใด

### ทำไมมูลนิธิฯ ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ?

แม้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะอยู่ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อบต. แต่จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่ง ทำให้เราได้พบเห็นกับสภาพความเป็นจริง เช่น สภาพอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจนแทบจะพังลงมา ไม่มีสนามเด็กเล่นหรือมีเครื่องเล่นแต่สภาพทรุดโทรม มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

มูลนิธิฯ เชื่อว่า การเข้าไปช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะส่งผลดีต่อเด็ก เมื่อพวกเขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้อง จะทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีในช่วงแรกเริ่มของชีวิต ซึ่งจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

